

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN QUYẾT TÂM CAO TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

❖ Hồ Quang Minh

Bí thư Huyện ủy Quảng Điền

Quảng Điền là huyện đồng bằng ven biển nằm về phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế khoảng 15 km. Toàn huyện có 10 xã và 01 thị trấn, trong đó có 07 xã thuộc vùng bãi ngang. Thực hiện Nghị quyết 24, ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định 491, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; ngày 13/7/2011, Huyện ủy Quảng Điền (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 04 về xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Là đơn vị được tỉnh chọn 01 trong 02 huyện điểm về xây dựng nông thôn mới nên được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, cụ thể của lãnh đạo tỉnh và được ưu tiên đầu tư kinh phí để triển khai thực hiện. Tuy vậy, do điều kiện là huyện thuần nông, xuất phát điểm của huyện thấp, vị trí địa lý không thuận lợi, điều

kiện để phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Qua 05 năm triển khai thực hiện chương trình, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ, quân và nhân dân Quảng Điền đã khắc phục những khó khăn, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao và đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới được nâng lên đáng kể. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong 05 năm, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến 104.027m² đất, 60.103 cây các loại, 672m² tường rào và công trình phụ, 7.067 m³ đất đá... để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, với tổng kinh phí ước đạt 28.803 triệu đồng. Đồng thời đã tích cực huy động được nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ các chương trình, dự án, các nhà tài trợ, của con em địa phương sinh sống và làm việc ở ngoài tỉnh và sự đóng

góp của nhân dân trên địa bàn huyện để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong 05 năm, toàn huyện đã huy động được 672.486 triệu đồng, gồm: ngân sách trung ương và tỉnh 444.449 triệu đồng; ngân sách huyện 26.047 triệu đồng; ngân sách xã 37.452 triệu đồng; vốn hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân 95.888 triệu đồng; nhân dân đóng góp 68.650 triệu đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiều tuyến đường trục xã, liên xã, trục thôn, trục chính nội đồng, ngõ xóm, kênh mương, trụ sở làm việc, nhà văn hóa xã, thôn, chợ, trạm y tế xuống cấp trước đây được các địa phương tích cực huy động nội lực theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để nâng cấp, mở rộng, xây mới. Trong đó, đã cứng hóa thêm 160,41 km đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm, trục chính nội đồng; 12,6 km kênh mương; xây mới và nâng cấp 09 nhà văn hoá xã, 23 nhà văn hóa thôn, 06 trụ sở làm việc, 217 phòng học, 04 trạm y tế đạt chuẩn, 04 chợ đạt chuẩn, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đến nay, có 93% đường trục xã, liên xã; 67,37% đường trục thôn; 56,84% đường ngõ xóm; 39,42% đường trục chính nội đồng và 72,01% kênh mương do xã quản lý được cứng hoá. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; phương thức sản xuất có chuyển biến đáng kể; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được triển khai và nhân rộng; chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực; các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,8% năm 2010 xuống

còn 6,9% năm 2014, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Vai trò của tổ chức đảng ở nông thôn được phát huy mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí, 01 xã đạt 16 tiêu chí, 01 xã đạt 15 tiêu chí, 04 xã đạt 14 tiêu chí, 03 xã đạt 13 tiêu chí.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm cần quan tâm, đó là: *Thứ nhất*, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. *Thứ hai*, đây là một chương trình lớn, mang tính toàn diện trên các lĩnh vực nên đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Từ đó, hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ ngân sách nhà nước. *Thứ ba*, đây là chương trình do người dân là chủ thể nên phải thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”; coi trọng việc giám sát của cộng đồng nhân dân. *Thứ tư*, coi trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là cán bộ cấp xã,

cấp thôn có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, hăng say với công việc; quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt đối với từng công việc cụ thể. *Thứ năm*, coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người lao động. Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.

Để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Do đó, không làm nóng vội, chủ quan, phiến diện mà đòi hỏi phải có kế hoạch, lộ trình và bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và khả năng đầu tư của mỗi ngành, mỗi địa phương để tổ chức thực hiện. Cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp để xác định rõ nhu cầu và khả năng cân đối vốn đầu tư cho từng chương trình, kế hoạch, dự án. Đồng thời, phải có kế hoạch cân đối lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo tính khả thi cao, gồm: vốn ngân sách Nhà nước; vốn từ các doanh nghiệp; vốn huy động trong nhân dân; vốn đầu tư

nước ngoài và các nguồn vốn khác.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới và thấy được tầm quan trọng về xây dựng nông thôn mới. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong suốt quá trình tổ chức thực hiện chương trình. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là lực lượng nòng cốt phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm, kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào do các cấp, các ngành phát động. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, cây cối, vật kiến trúc... để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới.

Xác định nhân dân là chủ thể trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai phải thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”; coi trọng việc giám sát của cộng đồng nhân dân, kịp thời phát hiện những sai sót để chấn chỉnh, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định, tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo niềm tin, sức mạnh, đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Việc huy động sức dân phải tự nhận thức, tự nguyện, phù hợp với sức dân, không gò ép.

Thứ ba, tích cực tranh thủ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về nguồn thu và tạo năng lực sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao, nhất là hiệu quả sản xuất của nền kinh tế để có nguồn thu mới trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tạo quỹ đất, đổi đất lấy hạ tầng nhằm tạo thêm nguồn thu để chủ động trong điều hành ngân sách.

Thứ tư, tích cực kêu gọi và thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài vào địa bàn. Tranh thủ và tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, của tỉnh; đồng thời có chính sách kêu gọi đầu tư trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương, từng ngành. Xác định các ngành, địa bàn, dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ; huy động tốt các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài địa phương; đồng thời tăng cường thu hút các nguồn vốn nước ngoài như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn viện trợ chính thức ODA, nguồn vốn phi Chính phủ NGO. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, làm trở ngại trong việc thu hút đầu tư. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào để triển khai các dự án đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức,

tạo môi trường thông thoáng, thân thiện, ổn định để thu hút đầu tư phát triển.

Thứ năm, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên. Tăng thu, thực hành tiết kiệm chi ngân sách để có nguồn đối ứng cho những hạng mục công trình đã được trung ương, tỉnh bố trí. Làm tốt công tác quản lý, giám sát, đảm bảo dân chủ, công khai, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ động trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, coi trọng công tác hoàn công quyết toán công trình theo đúng quy định.

Thứ sáu, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để nhân rộng.

Phát huy truyền thống của quê hương Quảng Điền anh hùng, dù trước mắt còn nhiều khó khăn, song, Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện quyết tâm cao, chủ động nắm bắt thời cơ và vận hội mới, vượt qua khó khăn, đoàn kết, vững bước, tự tin để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quyết nghị, phấn đấu xây dựng Quảng Điền đạt huyện nông thôn mới trước năm 2020.